

KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM (6/6/1941 - 6/6/2020)

Phát huy tinh thần "Tuổi cao chí càng cao"

Phát huy tinh thần "Tuổi cao chí càng cao", sự nhiệt tình, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, thời gian qua, các cấp hội người cao tuổi (NCT) trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng quê hương.



Mô hình phát triển kinh tế của ông Vũ Minh Lập, xã Vũ An (Kiến Xương).

Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, ông Vũ Minh Lập, xã Vũ An (Kiến Xương) đã dành trọn thời gian cho công tác của địa phương. Bản thân ông tích cực phát triển kinh tế, vận động hội viên và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Ông Lập chia sẻ: Vượt lên mọi khó khăn, tôi luôn tự nhủ phải vươn lên phát triển kinh tế để làm giàu, có cơ hội giúp đỡ người khác. Những năm qua, tôi đã xây dựng trang trại của gia đình quy mô bài bản trồng hơn 10.000 gốc cây đinh lăng, hơn 200 gốc bưởi và nuôi các loại cá truyền thống, lợn, gà... trên diện tích hơn 2ha. Trữ chi phí đầu tư, mỗi năm gia đình thu lãi hơn 200 triệu đồng.

Cũng như ông Lập, ông Nguyễn Văn Thập, xã Thái Phúc (Thái Thụy) là một trong những điển hình phát triển kinh tế tiêu biểu của huyện. Ông Thập cho biết: Tuổi càng cao thì càng phải vận động, tích cực lao động để sức khỏe dẻo dai hơn. Nhờ làm mô hình VAC mà bản thân tôi và gia đình có thêm thu nhập, sức khỏe ngày càng được nâng cao. Mô hình của gia đình có diện tích hơn 22.000m², nuôi hơn 3,6 vạn gà thịt, 700 đôi chim bồ câu, hơn 2.000m² ao nuôi cá truyền thống, vườn cây ăn quả, sau khi trừ chi phí còn thu về hơn 300 triệu đồng/năm. Những năm tới tôi sẽ mở rộng sản xuất, thuê thêm lao động, tạo việc làm cho người dân.

Ông Nguyễn Thái Hùng, Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh cho biết: Nhiều hội viên tuy tuổi cao nhưng rất năng động, sáng tạo, mạnh dạn phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình gia trại, trang trại cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Toàn tỉnh hiện có 1.493 trang trại, gia trại do hội viên NCT làm chủ. Bên cạnh đó, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh đã thành lập các mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau để NCT được tạo điều kiện vay vốn, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Không chỉ nỗ lực trong phát triển kinh tế, hiện nay NCT rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Toàn tỉnh có hơn

19.800 hội viên NCT tham gia công tác xã hội tại địa phương; trên 3.000 NCT tham gia tổ tự quản, tổ hòa giải, các câu lạc bộ phòng, chống ma túy, phòng, chống buôn bán người. Hội viên NCT phối hợp với các lực lượng nắm chắc địa bàn, rà soát, phát hiện, kiến nghị giải tán, triệt phá nhiều tụ điểm cờ bạc, buôn bán, sử dụng chất ma túy, tin dụng đen, cầm hóa, giáo dục người tha tù hoàn lương, nhắc nhở con cháu tránh xa tệ nạn xã hội. Trong dịp tết Nguyên đán năm 2020, hội viên NCT phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, nhắc nhở, giáo dục không để con cháu vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; hòa giải thành công 896 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, cộng đồng dân cư. Hội NCT ở cơ sở cũng tích cực tham mưu chính quyền tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, chống lợi dụng tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Hội NCT từ tỉnh tới cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động hội viên hiến hơn 17.600m² đất, trị giá hơn 8.500 ngày công, góp phần phát huy vai trò và cùng cố vị thế của NCT trong cộng đồng. Để động viên, chăm lo đời sống cho hội viên, trong năm qua, hội NCT các huyện, thành phố đã thăm, mừng thọ, chúc thọ 48.622 NCT với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng; vận động con em xa quê, con cháu NCT ủng hộ gần 1 tỷ đồng vào quỹ "Toàn dân chăm sóc người cao tuổi".

Ông Nguyễn Thái Hùng cho biết thêm: Thời gian tới, các cấp hội NCT trong tỉnh sẽ đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế; tăng cường kiểm tra, phòng ngừa, hỗ trợ hội viên về vốn, giống, khoa học kỹ thuật và giám sát chính quyền các địa phương thực hiện đúng các chính sách xã hội đối với NCT, người có công với cách mạng. Hội cũng sẽ nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, từ đó tạo sân chơi bổ ích, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Bảo đảm sức khỏe thầy và trò trong thời tiết nắng nóng

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thời gian kết thúc năm học 2019 - 2020 lùi đến giữa tháng 7. Giảng dạy, học tập trong thời tiết nắng nóng gay gắt khiến giáo viên cũng như học sinh phải đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe, ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình dạy và học. Vì vậy, việc bảo đảm sức khỏe cho thầy và trò là hết sức cần thiết.

Tại Trường THPT Chuyên Thái Bình, ngay từ sáng sớm, những tia nắng đã chiếu thẳng vào trong lớp học. Mặc dù được trang bị 11 quạt, trong đó có 6 quạt cây và 5 quạt trần tại mỗi lớp nhưng cũng không thể giảm bớt sức nóng, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe cả thầy và trò. Cô giáo Nguyễn Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Thái Bình cho biết: Do đặc thù của trường được tiếp nhận lại cơ sở vật chất từ một trường nên các em học sinh phải mang theo những chiếc quạt nhỏ và khăn tay để thấm mồ hôi. Để khắc phục tình trạng này, trường đã tăng cường thêm quạt cho các lớp nhưng những ngày nắng nóng vừa qua, hệ thống điện của trường không đáp ứng được nhu cầu dùng điện tại các lớp khiến xuất hiện tình trạng chập điện. Trường đã bố trí lực lượng bảo vệ túc trực thường xuyên để khi xảy ra sự cố có thể khắc phục kịp thời, tránh tình trạng mất điện lâu ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học. Thời gian tới, Trường THPT Chuyên Thái Bình mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, các ngành và cha mẹ học sinh trong việc tăng cường cơ sở vật chất nhằm bảo đảm

sức khỏe cho học sinh cũng như giáo viên. Không chỉ học sinh trung học, nắng nóng cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ mầm non. Tại Trường Mầm non Trần Lâm (thành phố Thái Bình), do thời gian đi học trở lại diễn ra đúng đợt nắng nóng gay gắt nên các trường đã thông báo tới phụ huynh chủ động phương án đưa con đến trường, tránh trường hợp trẻ bị sốc nhiệt. Cùng với đó, các trường thường xuyên vệ sinh khuôn viên trường lớp, bảo đảm môi trường thoáng mát, sạch sẽ, sẵn sàng đón trẻ đến lớp. Cô giáo Dương Thị Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Thuận lợi của trường đó là từ năm 2011 khi có trường mới đã được phụ huynh quan tâm, ủng hộ lắp điều hòa cho 100% phòng học. Hàng năm, chúng tôi thường xuyên tổ chức duy tu, bảo dưỡng điều hòa. Bên cạnh đó, trường cũng tăng cường nước uống, thay đổi thực đơn bữa ăn, tăng lượng rau xanh, hoa quả cho trẻ. Mỗi tuần, các con được ăn thêm một hộp sữa chua để cải thiện hệ tiêu hóa. Đặc biệt, trường không tổ chức bảo vệ túc trực thường xuyên để khi xảy ra sự cố có thể khắc phục kịp thời, tránh tình trạng mất điện lâu ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học. Thời gian tới, Trường THPT Chuyên Thái Bình mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, các ngành và cha mẹ học sinh trong việc tăng cường cơ sở vật chất nhằm bảo đảm

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền cho giáo viên và các bậc phụ huynh học sinh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nắng nóng và tăng cường kiểm tra, sửa chữa những thiết bị dạy và học, bảo đảm môi trường học tập tốt nhất cho các em. Sở cũng yêu cầu các trường khẩn trương tiến hành kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất, nhất là hệ thống băng biển, cát tía cây xanh để bảo đảm an toàn khi có bão lốc xảy ra; kiểm tra, sửa chữa lại hệ thống điện, quạt tại các lớp học nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho giáo viên và học sinh. Các trường thông báo đến phụ huynh học sinh chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình sức khỏe và có biện pháp nâng cao sức khỏe cho con em mình trong thời gian nắng nóng. Thời gian học buổi chiều yêu cầu các em không đến trường quá sớm, cần trang bị mũ, khẩu trang và áo dài tay khi đi học. Bên cạnh đó, đối với các trường học tổ chức ăn bán trú cần xây dựng thực đơn hợp lý, tăng cường nước uống và tuyên truyền đến cha mẹ học sinh bổ sung nước ép hoa quả cho học sinh để phòng, chống dịch bệnh mùa hè.

Từ nay đến khi kết thúc năm học còn hơn 1 tháng nữa, theo dự báo nắng nóng vẫn còn kéo dài. Vì vậy, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và cha mẹ học sinh để bảo đảm sức khỏe cho học sinh.

DẶNG ANH



Học sinh Trường Tiểu học Quang Trung (thành phố Thái Bình) được bố mẹ trang bị quạt mini để chống nóng.

Bà Lê Thị Tám, Chủ nhiệm Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau xã Tây Sơn, huyện Kiến Xương



Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau do Hội NCT xã thành lập là sân chơi bổ ích với hội viên NCT. 58 thành viên trong câu lạc bộ thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa, thể dục thể thao, truyền thông, chăm sóc sức khỏe tại nhà. Nhờ có những hoạt động như vậy nên đời sống, sức khỏe, tinh thần của hội viên NCT từng bước được nâng lên, tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương.

Ông Hoàng Ngọc Thảo, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà



Là người cao tuổi, tôi luôn phát huy kinh nghiệm sống của mình tuyên truyền, vận động con cháu, người thân trong gia đình chấp hành nghiêm chỉnh luật, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tôi cũng không ngừng nỗ lực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương; thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, không nơi nương tựa, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

TIẾN DAT

Từ khi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) có hiệu lực thi hành (ngày 1/5/2013), đặc biệt từ năm 2015 đến nay, với sự hỗ trợ kỹ thuật và kinh phí của Quỹ PCTHCTL (Bộ Y tế), hoạt động PCTHCTL tại Thái Bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Hàng năm, UBND tỉnh ban hành kế hoạch PCTHCTL đến các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đồng thời giao ngành Y tế chủ trì, đưa ra các giải pháp hữu hiệu, trong đó chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá, lợi ích của việc không hút thuốc lá và tham gia thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tổ chức các cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, trong đó có tiêu chí "Xây dựng môi trường không khói thuốc"; triển khai các hoạt động tuyên truyền; thanh tra, kiểm tra, giám sát; nghiên cứu, đánh giá việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh...

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là đơn vị đầu mối của tỉnh về hoạt động PCTHCTL đã phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền và kiểm tra, giám sát liên ngành việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đến nay, có trên 90% cơ quan, đơn vị thành lập Ban



Nhân rộng nhiều mô hình phòng, chống tác hại của thuốc lá

Chỉ đạo PCTHCTL; ý thức chấp hành các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá của các cấp, ngành, người dân được nâng lên rõ rệt. 100% đơn vị y tế cam kết xây dựng "Môi trường không khói thuốc". Một số đơn vị y tế, khách sạn đã đưa chế tài xử phạt hành chính đối với những cá nhân, tập thể có cán bộ sử dụng thuốc lá tại nơi cấm hút thuốc. Một số cửa hàng lớn trên địa bàn thành phố đã có biển "Không bán thuốc lá cho trẻ dưới 18 tuổi". Năm 2019, đã nhân rộng thêm mô hình điểm về PCTHCTL tại 35 trường học, 36 địa phương và 2 bệnh viện. Đối với Thái Bình, truyền thông phù hợp chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp người dân nhận thức được tác hại của thuốc lá gây ra đối với sức khỏe của con người góp phần làm giảm số người hút thuốc lá. Năm 2019, Ban Chỉ đạo PCTHCTL tỉnh triển khai hàng chục buổi nói chuyện

chuyên đề và các buổi biểu diễn tiểu phẩm truyền thông, đóng diễn thể thao về PCTHCTL tại cộng đồng dân cư và trường học. Các buổi biểu diễn, đóng diễn đã truyền tải thông điệp "Hãy dừng hút thuốc, khi chưa quá muộn", được đông đảo các tầng lớp nhân dân ủng hộ.

Việc xây dựng môi trường không khói thuốc được các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh chú trọng thực hiện. 100% đơn vị y tế đã thành lập và kiện toàn ban chỉ đạo PCTHCTL. Công tác tuyên truyền PCTHCTL được nhiều đơn vị thực hiện bài bản, hiệu quả, điển hình như các Bệnh viện Đa khoa: Thái Thụy, Vũ Thư, Kiến Xương, Tiến Hải, Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Phụ Dực, các Trung tâm Y tế: Tiến Hải, Thái Thụy, Kiến Xương... Một số đơn vị đã có nhiều sáng kiến và biện pháp quyết liệt nên việc triển khai xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc đạt được hiệu quả cao,

tình trạng hút thuốc tại bệnh viện, cơ sở y tế đã giảm mạnh.

Điển hình trong hoạt động PCTHCTL phải kể đến công tác áp dụng các quy định và xử phạt, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thái Thụy. Hội đã phối hợp tổ chức thường xuyên các lớp truyền thông PCTHCTL tại cộng đồng. 3 năm qua, Hội đã tổ chức 24 lớp truyền thông về PCTHCTL tại cộng đồng, 3 buổi giao lưu văn nghệ, biểu diễn tiểu phẩm truyền thông thu hút trên 7.000 lượt cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia.

Việc nói không với thuốc lá, xây dựng "Trường học không khói thuốc"... luôn là những mục tiêu hướng tới góp phần ngăn chặn tình trạng học sinh tiếp cận sớm với thuốc lá tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Để xây dựng thành công môi trường "Trường học không khói thuốc", nhiều thầy giáo

trong các trường học của tỉnh Thái Bình đã trở thành những tấm gương tiêu biểu cho đồng nghiệp và học sinh về việc từ bỏ hoặc nói không với thuốc lá.

Tuy nhiên, công tác PCTHCTL trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thực sự chú trọng triển khai thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; việc tuyên truyền xây dựng môi trường không khói thuốc tại các doanh nghiệp còn chưa nhiều; ý thức tuân thủ quy định cấm hút thuốc của nhiều

người dân còn hạn chế; việc áp dụng chế tài xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá còn gặp khó khăn.

Để Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá thực sự đi vào cuộc sống, năm 2020, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTHCTL gắn với công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia; tăng cường tuyên truyền, phổ biến tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc; tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trong

việc xây dựng và triển khai chính sách không hút thuốc nơi công cộng, nơi làm việc. Tiếp tục đẩy mạnh, nhân rộng phong trào thi đua xây dựng "Môi trường không khói thuốc" tại các cơ quan, đơn vị, nhà hàng, cụm dân cư và tiếp triển khai chương trình đồng diễn thể thao không khói thuốc tại trường học, cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo PCTHCTL tỉnh sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát để công tác PCTHCTL đạt hiệu quả cao hơn nữa.

HOÀNG THIA (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)



Tuyên truyền về tác hại của thuốc lá tại Bệnh viện Phổi Thái Bình.

Ảnh tư liệu